



Title :	มฟล. กลัว "เอนทรี่" มีหน้าจอรันท์ศึกษาเอง
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	หนังสือพิมพ์ กรุงเทพ
Date :	วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2547 หน้า 9

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเกิดจากเสียงเรียกร้องของประชาชนชาวเชียงราย เพื่อให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีของรัฐบาลของประชาชนชาวเชียงรายที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทำการเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2542 โดยมีนักศึกษานในขณะนั้นจำนวน 62 คน จบจนปีการศึกษา 2547 นี้ มีจำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 1,594 คน รวมจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น 3,514 คน โดยผ่านการคัดเลือกจาก 2 ระบบ คือ 1)ระบบรับตรง ได้แก่ โควต้าที่จัดสรรให้กับนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ตอนบน 17 จังหวัด และโครงการพิเศษที่มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีทักษะความสามารถพิเศษที่สนใจ และตั้งใจในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงได้เข้าศึกษาในโครงการต่างๆ เช่น โครงการรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โครงการรับนักเรียนที่มีทักษะพิเศษทางวิชาการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา และโครงการรับผู้ที่ศึกษาอยู่ใน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิต่างๆ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เป็นต้น 2)ระบบการสอบคัดเลือกกลาง ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทำการคัดเลือก โดยผ่านระบบการคัดเลือกกลางของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยที่เกณฑ์ในการรับนักศึกษา ทั้งระบบรับตรง และระบบการสอบคัดเลือกกลางนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจาก GPA ร่วมกับคะแนนจากการสอบวัดความรู้เฉพาะในรายวิชาที่แต่ละวิชาต้องการเป็นสำคัญ

ทว่า สำหรับระบบการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทย ภายใต้อำนาจของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น หลายฝ่ายกลับลงความเห็นว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงและมีต่อเนื่องเรื่อยมาในระยะหลังนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีข้อสอบเอนทรานซ์รั่ว หรือความไม่ชัดเจนในการกำหนดว่า GPA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายว่าจะคิดเป็น คะแนนในสัดส่วนเท่าใดดี ปัญหาต่างๆ ดังกล่าว

ล้วนนำไปสู่วิกฤติศรัทธาในระบบการสอบคัดเลือกกลางของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงมิได้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการรับนักศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จึงเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีไปสู่รูปแบบใหม่ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้มีความสอดคล้องกับตัวของผู้เรียนเป็นหลักนั่นเอง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดเผยถึงแนวทางการรับนักศึกษาในรูปแบบใหม่ ของ ปี 2548 ว่าเกณฑ์ในการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย จะอาศัย 3 ตัวชี้วัดร่วมกัน คือ 1)วัดทางด้านศักยภาพของผู้เรียน โดยดูจากคะแนน GPA 2)วัดจากความถนัด โดยการสอบวัดความถนัด (Aptitude Test) ซึ่งจะจำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มภาษาศาสตร์ 3)วัดจากทัศนคติของผู้เรียน (Attitude test) โดยอาศัยการสัมภาษณ์ว่าผู้เรียนมีความต้องการและมุ่งมั่นที่จะเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างไรแท้จริงหรือไม่

อย่างไรก็ดี การรับนักศึกษาในรูปแบบใหม่ ในปี 2548 นี้ เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้มีโอกาสร่ำเรียนในสาขาที่ตนเองมีความสนใจ สนอกสนใจมากกว่าที่จะเลือกเรียนตามคะแนนเอนทรานซ์ของตัวเองอย่างที่เป็นอยู่ แต่ก็ใช่ว่าการเปิดโอกาสเช่นนี้ จะทำให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยด้อยคุณภาพลงไป เพราะไม่ได้ผ่านการเอนทรานซ์มาแต่อย่างใด เนื่องด้วยระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้น มุ่งเน้นที่ Output มากกว่า Input เพราะปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก็คือการสร้างคน โดยให้คนได้มีโอกาสในการศึกษาแสวงหาความรู้ อีกทั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ทำการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในแทบจะทุกวิชา นักศึกษาที่จบออกไปจึงสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และยังเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความพร้อมสามารถทำงานได้ทันที เพราะได้มีโอกาสฝึกงานหาประสบการณ์ในช่วงหยุดภาคเรียน อยู่ตลอดเวลาทั้ง 4 ปี จึงมั่นใจได้เลยว่า ที่นี้จะสามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่จะออกสู่โลกภายนอกซึ่ง เพียงพร้อมไปทั้งความเก่งและความดีได้ไม่แพ้ที่อื่นใด